
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

รับรองรายงานการประชุม 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด 

ครั้งที่  1/2568 เมื่อวันที่ 5 พฤศจกิายน 2567  
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด 

ครั้งที่  1/๒๕๖8  วันที่  5 พฤศจิกายน 2567 
ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด 

------------------------------------------------------ 
เจ้าหน้าที่ทั้งหมด       จำนวน  16  คน  
เจ้าหน้าที่ผู้มาประชุม  จำนวน  16  คน 

1. นายบัวทอง  เอกศิริ  ผู้จัดการ 
2. นางเกษร  จงงาม  ผู้ช่วยผู้จัดการ 
3. นางนิลุบล  บุญธรรม  หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 
4. นางสาวประภาดา  พงศ์ก้อนคำ  หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
5. นางอรุณีย์  พวงอินทร์    หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
6. นายปัณณทัต  เทียนทอง หัวน้าฝ่านไอที 
7. นางสาวกรรณิการ์  ทองไทย  หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
8. นางภคพร  จันโทภาส หัวหน้าฝ่ายเงินฝาก 
9. ว่าที่ รตญ.วาสนา  เฉลิมศิลป์ เจ้าหน้าที่การเงิน 
10. นางสาวปานกมล  มะโนชาติ เจ้าหน้าที่เงินฝาก 
11. นายพงศ์พิสุทธิ์  เหลาลี เจ้าหนที่สินเชื่อ 
12. นายสุวิชา  สุทธิประภา เจ้าหน้าที่ธุรการ 
13. นายอิทธิพล  มะโนธรรม เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
14. นายธีรพงษ์  อุโมง  เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย 
15. นางสาวชุติมา  สิมมา  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
16. นางสาวพิชชาภรณ์  ปกป้อง  พนักงานทำความสะอาด  

 

เริ่มประชุมเวลา   17.00  นาฬิกา    
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายบัวทอง  เอกศิริ  ตำแหน่งผู้จัดการ เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวการเปิด
การประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 แจ้งวัน เวลา และสถานที่ จัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ 

จำกัด ประจำปี 2568  
- วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด 
- วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2567 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 มติที่ประชุม  ไม่มี 
 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องการประชุม  
 มติที่ประชุม  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1  แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปี 2568 

 



 
 
 

 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา  
  ๕.๑  พิจารณาข้อเสนอ และรายงานปัญหาจากฝ่ายการเงิน  

 

        มติที่ประชุม   มอบหมายหัวหน้าฝ่ายการเงิน มอบหมายงานในฝ่ายให้ชัดเจน และนำเรียนที่ประชุมใน ครั้งถัดไป   



 
 
 มติที่ประชุม   มอบหมายหัวหน้าฝ่ายการเงิน มอบหมายงานในฝ่ายให้ชัดเจน และนำเรียนที่ประชุมในครั้งถัดไป 

 
 
 
 

 



 
      ๕.2   พิจารณาข้อเสนอ และรายงานปัญหาจากฝ่ายเงินฝาก 

 
                ผู้จัดการ ชี้แจงว่าได้ประสานกับธนาคาร CIMB ให้แก้ไขเรื่อง Transactions แล้ว และมอบหัวหน้า
ฝ่ายไอทีชี้แจง  
  หัวหน้าฝ่ายไอที แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีการธุรกรรมถอนเงินออนไลน์แล้วระบบไม่ตัด สมาชิกจะต้อง
รอทำรายการคืนเงินให้ในวันถัดไป  
 มติที่ประชุม   มอบฝ่ายไอทีประสานกับบริษัท TBL เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดข้ึน ต่อไป 



 
 มติที่ประชุม  ชะลอไว้ก่อนเนื่องจากพ่ึงสั่งซื้อสมุดบัญชีมา และรอสมุดใกล้หมดก่อนจะนำหารือในที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อขอสั่งสมุดลายน้ำและเครื่องอ่านลายมือชื่อ 
 
 
 



 
      ๕.3   พิจารณาข้อเสนอ และรายงานปัญหาจากฝ่ายสินเชื่อ 

 
 มติที่ประชุม  กรณีสมาชิกทีย่ื่นคำขอกู้เงิน จะต้องใช้บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุเกินกว่า 15 วัน  
 
 



 
 
      ๕.4   พิจารณาข้อเสนอ และรายงานปัญหาจากฝ่ายบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มติที่ประชุม    ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 



      ๕.5   พิจารณาข้อเสนอ และรายงานปัญหาจากฝ่ายศูนย์ประสานงาน 

 
 มติที่ประชุม  นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 



      ๕.6   พิจารณาข้อเสนอ และรายงานปัญหาจากฝ่ายไอที 

 
 













 
 
 
 
 
 
 







 

 
 มติที่ประชุม  ให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายบันทึกปัญหา หรือรายงานการทำงาน หรือจัดเก็บเอกสารในระบบโปรแกรม
ตามท่ีนำเสนอเพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบ 
 
 
 



 
      ๕.7   พิจารณาข้อเสนอ และรายงานปัญหาจากฝ่ายธุรการ  

1. สถานที่เก็บเอกสารไม่เพียงพอ กรณีวัสดุที่สั่งมารอเบิกไม่มีที่เก็บมิดชิด 
2. ตู้เก็บเอกสาร ลิ้นซักโต๊ะล็อคไม่ได้ 
3. ใบเสร็จประจำเดือน ขอเสนอให้สมาชิกสามารถพิมพ์แบบออนไลน์ 
4.  ใบเสร็จประจำเดือนกลุ่มบำนาญที่ต้องเก็บไว้สหกรณ์ทุกเดือน อนาคตคาด  

ว่าจะเป็นปัญหากับที่เก็บเอกสาร 
 
   ผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ 

1. จะประสานบ้านพักรองนายแพทย์หลังเก่า เพ่ือใช้เก็บเอกสารสหกรณ์ 
2. จะเคลียห้องเก็บแฟ้มออกก่อน แล้วจะทำที่เก็บเอกสารให้แต่ละฝ่าย  
3. จะขอแก้ไขระเบียบสหกร์ณ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2567 
4. หากใช้ใบเสร็จออนไลน์จะช่วยให้แก้ไขปัญหานี้ได ้

 มติที่ประชุม  นำเสนอแก้ไขระเบียบสหกร์ณ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2567 ในที่ประชุมคณะ
กรรมกการต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ7 
   6.1 นายปัณณทัต เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายไอที ชี้แจงเรื่องการประมวลผลเงินปันผลสมาชิกซ้ำ 
    เนื่องจากมีการปิดบัญชีเมื่อสิ้นปีสองครั้ง จึงทำให้กลุ่มสมาชิกที่มีการซื้อหุ้นพิเศษ
ระหว่างเดือนเบิ้ล 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  18.00  นาฬิกา 
 

ลงชื่อ       บัวทอง  เอกศิริ   ประธานในที่ประชุม 
                                             (นายบัวทอง  เอกศิริ)   
                                                       ผู้จัดการ 
                      ลงชื่อ     กรรณิการ์  ทองไทย  ผู้จดรายงานการประชุม 
                                           (นางสาวกรรณิการ์ ทองไทย) 
           หัวหน้าฝ่ายธุรการ 


